

สายการบินเอทีฮัด เปิดเที่ยวบินสู่ ประเทศไนจีเรีย ด้วยเครื่องบินของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมาสายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ประกาศเพิ่มเที่ยวบินเป็นหกเที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในการดำเนินการระหว่างอาบูดาบี ไปยัง เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย



เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการดำเนินการใหม่ และความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลของชาวไนจีเรีย สายการบินเอทีฮัดได้ดำเนินการในการเปิดเที่ยวบินใหม่นี้สู่ประเทศไนจีเรียด้วยเครื่อง เอ330-200 ที่ลงจอดด้วยสีฟ้าสวยงามและตราสัญลักษณ์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้

คณะผู้แทนของสายการบินเอทีฮัด นำโดย มร. ปีเตอร์ บาคูมการ์ทเนอร์ หัวหน้าฝ่ายการค้า สายการบินเอทีฮัด จะได้พบกับ พลชนา อิบรอฮีม อูวาลู พลชนา ราซิด นาเซอร์ เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ พลชนา เมอทารา มูฮาเหม็ด มูซาบาห์ อัล ดาร์ฮีรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำไนจีเรีย และผู้อำนวยการกองกิจการการบินพลเรือนของไนจีเรียและองค์กรด้านการบินของไนจีเรีย ณ สนามบินนานาชาติ เมอร์ตالا มูฮัมเหม็ด

มร. บาคูมการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้เปิดเที่ยวบินของสายการบินเอทีฮัด มายัง ลากอส และเป็นเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เที่ยวบินแรกที่ดำเนินการสู่จุดหมายปลายทางในแอฟริกาตะวันตก สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่พิเศษและสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของสายการบินเอทีฮัด ในฐานะที่เราได้ขยายเครือข่ายการบินในทวีปแอฟริกา และได้เพิ่มสิ่งที่ยึดโยงกันระหว่างสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์และไนจีเรีย”

โดยระหว่างที่อยู่ในลากอส บรรดาผู้โดยสารของสายการบินเอทีฮัด จะได้เข้าพบกับ เหล่าข้าราชการและตัวแทนด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นของประเทศไนจีเรีย รวมไปถึงได้เป็นเจ้าภาพสำหรับงานเลี้ยงในตอนเย็น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการเปิดเที่ยวบินใหม่

สำหรับเที่ยวบินสู่ลากอส มีทั้งหมด 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และดำเนินการด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330-200 ที่

ประกอบด้วยที่นั่งในชั้นธุรกิจจำนวน 22 ที่นั่ง และที่นั่งในชั้นประหยัดอีกจำนวน 240 ที่นั่ง

การเปิดเที่ยวบินใหม่ของสายการบินเอทิฮัดในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อจากการเปิดเที่ยวบินใหม่ที่ผ่านมา ได้แก่ ไคโร คาซาบลังกา โจฮันเนสเบิร์ก คาร์ทูม ไนโรบี และทริโปลี

สายการบินเอทิฮัด ถือเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โดยเครื่องบิน “Blue Moon Rising” ได้เปิดตัวไปเมื่อปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา และถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งของการสนับสนุนสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ของสายการบินเอทิฮัด

สำหรับโลโก้ของสายการบินเอทิฮัด อยู่บนหน้าอกเสื้อของทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และในเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาสายการบินเอทิฮัดทำการสนับสนุนสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในการใช้ชื่อสนามแข่งขันเป็น เอทิฮัด สเตเดียม รวมถึงชื่อของสนามสนามฝึกซ้อมอีกด้วย

- จบ -

เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548 และในปีพ.ศ. 2554 ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารถึง 8.3 ล้านคน จากฐานการบิน ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบี ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบินสำหรับอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติ 85 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิงจำนวน 67 ลำ และอีกกว่า 100 ลำอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดอย่างเครื่องบิน เอ380 จำนวน 10 ลำ ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดยังได้เข้าลงทุนในสายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์ เซเชลส์ สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย และแอร์ ลินกัส ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และปัจจุบันได้ดำเนินการบนเส้นทางอาบูดาบี-กรุงเทพฯจำนวนสามเที่ยวบินต่อวัน โดยให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิง 777-300อีอาร์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ www.etihad.com

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

เมธาวรินทร์ มณีกุลพันธ์/ เอกรัตน์ เจนกิจเจริญชัย

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ ฟीอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 0 2260-5820 ต่อ 115 โทรสาร 0 2260-5847-8

เผยแพร่ข่าวโดย:

Thaimedipr.com